

TK ครอบรอบ 45 ปี ส่งแคมเปญแรง “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK”



TK ครอบรอบ 45 ปี ส่งแคมเปญแรง “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK”

ตอกย้ำผู้นำตลาดสินค้าออนไลน์ชั้นนำ ย้ำตลาดโตต่อเนื่อง

1 กุมภาพันธ์ 2560: TK หรือ ฐิติกร ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 45 ปี แห่งความสำเร็จ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์อันดับ 1 ของประเทศไทย ส่งแคมเปญแรงเอาใจลูกค้า “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK” ลุ้นเลือกบิน กิน เที่ยวฟรี ญี่ปุ่น เกาหลี หรือ ไต้หวัน รวมกว่า 450 ที่นั่ง ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2560 มั่นใจตลาดรถจักรยานยนต์โตได้อีก

นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK เปิดเผยว่า ในปี 2560 นี้ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) จะดำเนินธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ครบ 45 ปี และเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจ บริษัทฯ จัดโปรโมชันพิเศษ “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK” สำหรับลูกค้าและตัวแทนจำหน่าย ที่ทำสัญญาเช่าซื้อจักรยานยนต์กับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560 รับสิทธิ์ลุ้นเลือก บิน กิน เที่ยว ญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวันฟรี รวมกว่า 450 ที่นั่ง รวมมูลค่ารางวัลกว่า 17,000,000 บาท

“ปกติในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ แคมเปญรูปแบบนี้เราแทบไม่เห็นในตลาด ในโอกาส TK ครอบรอบ 45 ปี และเพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำ รวมถึงเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและร้านค้า เราจึงตัดสินใจจัดแคมเปญ “ฉลอง 45 ปี บิน กิน เที่ยว กับ TK” นี้ขึ้น ประกอบกับเชื่อมั่นว่าตลาดรถมอเตอร์ไซด์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จากปัจจัยบวกหลายด้าน เช่นสินค้าเกษตรที่ราคาสูงขึ้น, การส่งออกที่จะกลับมาเติบโตในรอบ 4 ปี อีกทั้งการลงทุนโครงการขนาดใหญ่โดยภาครัฐ ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตั้งแต่ต้นปีจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น คาดว่าจะเพิ่มยอดเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์จากแคมเปญนี้ได้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จากเป้าหมายที่คาดการณ์ในปี 2560” นางสาวปฐมากล่าวเพิ่มเติม

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ นางสาวปฐมากล่าวเสริมว่า บริษัท ฐิติกร (มหาชน) จำกัด มุ่งมั่นเดินทางพัฒนาบริการด้านสินเชื่อรถจักรยานยนต์ พร้อมๆ กับการขยายสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในพื้นที่ใหม่ๆ ในประเทศ และการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ควบคู่กับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ฉลากหุ้นรางวัล 1 ใบ โดย 1 รางวัลจะประกอบไปด้วย 2 แพ็คเกจทัวร์สำหรับลูกค้าผู้โชคดี และ 1 แพ็คเกจทัวร์สำหรับร้านค้าที่ให้บริการเช่าซื้อมอเตอร์ไซด์ ทั้งนี้ ผู้โชคดีมีสิทธิ์เลือกไปการท่องเที่ยวที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลี หรือไต้หวัน ทั้งนี้ จะมีการจับรางวัล 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จับรางวัลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 จับรางวัลในวันที่ 7 กันยายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 โดยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.tk.co.th